



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094



ปีพระสงฆ์



พระสงฆ์เป็น :

- ความรักแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า
- มิตรของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเรียก ทรงเลือกและส่งออกไป

2010

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2010 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2408

วาติกันที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี C

พระวาจา (ยน 8:1-11)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ เข้าดูวันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีก ประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนั่ง แล้วทรงเริ่มสั่งสอน

บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามา หญิงคนนี้ได้ถูกจับขณะสว่างประเวณี เขาให้นางยืนตรงกลาง แล้วทูลถามพระองค์ว่า "อาจารย์ หญิงคนนี้ได้ถูกจับขณะสว่างประเวณี ในธรรมบัญญัติ โมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร" เขาถามพระองค์เช่นนั้น เพื่อทดลองพระองค์ หญิงจะหาเหตุปรีกปรีาพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงก้มลง เหนี่ยวพระหัตถ์ขีดเขียนที่พื้นดิน เมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามอยู่อีก พระองค์ทรงเงพระพักตร์ขึ้น ตรัสว่า "ท่านผู้ใดไม่มีบาป จมอาหิหน่มนางเป็นคนแรกเถิด" แล้วทรงก้มลงขีดเขียน

ครอบครัวคุณธนะพัฒน์ วังताल

สร้าง ขอพรพระโองกาสวันเกิดคุณหญิง วังताल

บนพื้นดินต่อไป เมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ ก็ค่อย ๆ ทอยออกไปทีละคน เริ่มจากคนอาวูโส จนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้น ซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิม พระเยซูเจ้าทรงเงพระพักตร์ขึ้น คริสทักบนางว่า "นางเอ๊ย พวกนั้นไปไหนหมด ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ" หญิงคนนั้นทูลตอบว่า "ไม่มีใครเลยพระเจ้าข้า" พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราก็อ่ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก"



หัวข้อ	การให้อภัยแก่ผู้อ่อนแอผิดบาป
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าประทานชีวิตใหม่แก่เรา
ท่าที	การสรรเสริญพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะให้อภัยกันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่เรา

บทอ่านที่หนึ่ง : - อสย 43:16-21

ประกาศกอิสยาห์เชิญชวนชาวอิสราเอลให้ไวใจในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ดังที่ทรงกระทำเมื่อทรงนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์

บทอ่านที่สอง : - ฟป 3:8-14

นักบุญเปาโลได้รู้จักพระคริสตเจ้า ท่านมีความชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระองค์ ท่านจึงยอมสูญเสียทุกสิ่งเพราะเห็นแก่พระองค์

พระวรสาร : - ยน 8:1-11

เมื่อคนใดคนหนึ่งกระทำบาป มนุษย์มักจะต้องลงโทษเขาตามกฎหมาย แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงกระทำเช่นนั้น พระองค์ทรงให้อภัย เพราะความรักและพระเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2010

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บดวงเทียน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อบ้านฉนวน	คามิอเดียน	คุณเสวรินทร์ - คุณสุภาภรณ์	คุณสุพจน์	คุณครูณี
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	เซอร์วี	เซอร์วี - เซอร์วี	เซอร์วี	เซอร์วี
19.00 น.	พ่อบ้านฉนวน	อัครบูรณ	คุณทิทัศน์ - คุณอุมาพร	คุณจันทร์เพ็ญ	คุณวิจิตรา

- - จากพระวาจาสุชีวิต - -



ผู้ฆาตกรรม และการนับถือพระเทจเทียม ถือเป็นสาม อาชญากรรมร้ายแรงที่มีโทษถึงตายตามกฎหมายยิว หนังสือเลวีนิติบัญญัติไว้ว่า "ผู้ใดเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้าน ผู้ทั้งสอง จะต้องถูกประหารชีวิต" (ลนต 20:10) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติระบุวิธีประหารชีวิตไว้ว่า หากภรรยาถูกสามีจับได้ว่าไม่ใช่หญิงพรหมจารี "ผู้อาวุโสจะต้องพาหญิงนั้นมาที่หน้าประตูบ้านบิดาของนาง แล้วชาวเมืองจะต้องเอาหินทุ่มนางจนตาย" (ฉบบ 22:21)

จากมุมมองด้านกฎหมาย พวกธรรมจารย์และฟาริสีจึงมีเหตุผลที่จะนำหญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณีมาให้พระเยซูเจ้าตัดสินลงโทษทุ่มหินให้ตาย เพียงแต่ว่าเจตนาของพวกเขาไม่ใช่เพื่อทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แต่ "เพื่อทดลองพระองค์ และหวังจะหาเหตุปรับปราพระองค์" หากพระองค์ตัดสินให้ทุ่มหินนางจนตาย แน่แน่นอนว่าชื่อเสียงเรื่อง "ความรักและความเมตตา" ที่พระองค์สั่งสมมานานจักต้องสูญหายไปสิ้น และต่อจากนี้ไป คงไม่มีใครกล้าเข้ามาหาพระองค์อีก อีกประการหนึ่ง กฎหมายโรมันกำหนดให้การลงโทษถึงตายเป็นอำนาจหน้าที่ของโรมเท่านั้น ชาวยิวหรือชนชาติอื่นไม่มีสิทธิ์ หากพระองค์ตัดสินลงโทษนางถึงตายย่อมผิดกฎหมายโรมัน และนั่นย่อมเท่ากับว่าพระองค์ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับโรม

ในทางตรงกันข้าม หากพระองค์ยกโทษให้นาง ก็เท่ากับว่าพระองค์กำลังเสียมสอนประชาชนให้ละเมิดกฎหมายของโมเสส อีกทั้งอาจถูกกล่าวหาได้ว่าทรงยินยอม หรือแม้กระทั่งสนับสนุนให้มีการผิดประเวณี นี่ก็อกกับดักอันร้ายกาจของพวกเขาธรรมจารย์และฟาริสี ด้วยทรงรู้เท่าทันเจตนาร้ายของพวกเขา พระองค์ทรงนิ่งเฉยและ "ทรงก้มลง เอนนิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนที่พื้นดิน" เมื่อพวกเขาคะยั้นคะยอไม่หยุด พระองค์จึงตรัสว่า "ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด"

อันที่จริง คำกรีกที่ใช้คือ *anamartētos* (อานามาร์เตตอส) ไม่ได้หมายความว่าเพียง "ไม่มีบาป" เท่านั้น แต่ยังหมายถึง "บริสุทธิ์ผุดผ่อง" หรือ "ไม่มีความคิดที่จะทำบาป" อีกด้วย ราวกับพระองค์ต้องการจะบอกพวกเขาว่า "อยากทุ่มหินนางก็เชิญเถอะ หากว่าพวกท่านไม่เคยคิดทำบาปมาก่อน"

หลังจากนั่งอึ้งกันไปพักหนึ่ง บรรดาโจทก์ทั้งหลายก็เริ่มทยอยออกไปจนเหลือเพียงพระองค์กับหญิงผู้นั้นตามลำพัง แล้วนั้น “ความเมตตา” อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ฉายแสงเหนือนาง พระองค์ตรัสถามว่า “ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ” นางทูลตอบว่า “ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราก็มิลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก” พระองค์ทรงมี “ความเมตตาสงสาร” และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ “เยียวยา” ความเสียหาย และ “รักษา” คนผิดให้กลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่ง

“เราก็มิลงโทษท่านด้วย ไปเถิด” ซ่างเป็นพระดำรัสที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสาร และทำให้ผู้ฟังอับอายมากสักเพียงใด หากเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจริง ความรู้สึกนึกคิดเมื่อพบเห็นคนผิดต้องไม่ใช่ “ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนเช่นนั้น” แต่ต้องเป็น “ฉันจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง? ทำอย่างไรดีจึงจะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้?” เหมือนหมอที่ดี เมื่อพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อย่ำแรงและน่าขยะแขยง ก็ไม่รังเกียจแต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยและรักษาผู้ป่วยให้หายให้ได้ เราต้อง “สงสาร” ผู้อื่นแบบเดียวกับที่เราต้องการให้ผู้อื่น “สงสาร” เมื่อต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

ในขณะที่พวกธรรมจารย์และฟาริสีจ้องจะทิ่มแทงนางให้ตาย แต่พระองค์กลับคิดหาทางช่วยเหลือและให้อภัยแก่นาง ความเมตตาสงสารเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะ “ความรัก” อันเต็มเปี่ยมที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน พระองค์ตรัสกับนางว่า “ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก”

นี่เป็นการ “ให้อภัย” ที่มาพร้อมกับการ “ทำหาย” ให้มุ่งหน้าสู่ความดีสูงสุด พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะทรงมองมนุษย์ในแง่ดี ทรงเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็น “นักบุญ” ได้อาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาทำให้มนุษย์ท้อแท้สิ้นหวังด้วยความสำนึกว่าตนเองเป็นคนบาปที่น่าสมเพช แต่ทรงปรารถนากระตุ้นให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจ และค้นพบว่าตนเองก็สามารถเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ได้



- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะให้อภัยเพื่อนพี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพเจ้าเสมอ
2. ข้าพเจ้าจะไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า และจะเลียนแบบความรักของพระองค์
3. ข้าพเจ้าจะอ่านพระวรสารทุกวัน เพื่อจะได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น

วันอาทิตย์โบราณ วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2010

เวลา 9.00 น. เริ่มเดินแห่จากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย



วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีมิสซา ส้างทำอัครสาวก พิธีเคารพศีลมหาสนิท

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2010 (วันอดอาหารและอดเนื้อ)

เฝ้าศีล

เวลา 7.00 – 8.00 น.	คณะพลมารี	เวลา 11.00 – 12.00 น.	กลุ่ม 4, 5, 6
เวลา 8.00 – 9.00 น.	กลุ่มผู้สูงอายุ	เวลา 12.00 – 13.00 น.	กลุ่ม 7, 8, 9, 10
เวลา 9.00 – 10.00 น.	คณะเซอร์ร่า	เวลา 13.00 – 14.00 น.	กลุ่มนักบวช
เวลา 10.00 – 11.00 น.	กลุ่ม 1, 2, 3		

เดินรูป 14 ภาค เวลา 14.00 น.

หน้าที่การแบกกางเขน

จากสถานที่ 1	ไปสถานที่ 2	คณะจิตเตอร์	จากสถานที่ 8	ไปสถานที่ 9	กลุ่มที่ 7
" 2	" 3	กลุ่มที่ 1	" 9	" 10	กลุ่มที่ 8
" 3	" 4	กลุ่มที่ 2	" 10	" 11	กลุ่มที่ 9
" 4	" 5	กลุ่มที่ 3, 10	" 11	" 12	กลุ่มเยาวชน
" 5	" 6	กลุ่มที่ 4	" 12	" 13	กลุ่มเซอร์ร่า
" 6	" 7	กลุ่มที่ 5	" 13	" 14	พระสงฆ์
" 7	" 8	กลุ่มที่ 6			

เวลา 15.00 น. การระลึกถึงมหาพรมาน – พิธีนมัสการไม้กางเขน – การรับศีลมหาสนิท

**** กรุณานำกระปุกออมสินมหาพรตมาถวายด้วย ****

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2010

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีเสกไฟที่สนามหน้าวัด พิธีเสกเทียน เสกน้ำ และพิธีโปรดศีลล้างบาป

วันอาทิตย์สมโภชปีศาจ วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2010 (มีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 มิสซาตามปกติ)

ความสุขุมเยือกเย็น ของนักบุญโยเซฟ



ชีวิตของนักบุญโยเซฟ เป็นชีวิตที่ท่านคงมิได้คาดไว้ก่อนว่า จะต้องพัวพันกับการผจญที่สำคัญหลายครั้งหลายครา นับตั้งแต่เมื่อท่านได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกับพระนางมารีย์ ทั้งนี้เพราะท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดา โดยที่ท่านมิได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนัก

การหมั้นหมายในลำดับแรกกับพระนางมารีย์ผ่านไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ แต่ต่อมาก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อท่านทราบว่าพระนางมารีย์ทรงครรภ์ ท่านจะแก้ปัญหาได้อย่างไรในขณะนั้น? คนส่วนใหญ่คงยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระแม่ พระวรสารบอกเราว่าท่านโยเซฟหาทางออก โดยมีให้พระนางมารีย์เสียชื่อเสียง เพราะการตั้งครรภ์ที่สังเกตเห็นได้ของแม่พระนั้น นอกจากจะทำให้ท่านโยเซฟผิดหวังแล้ว ยังผิดต่อกฎหมายของชาวยิวด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านโยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม และดังนั้น ท่านคงมิได้เป็นผู้ชอบธรรม หากท่านจะกล่าวโทษต่อพระนางมารีย์ จึงสรุปได้ว่า ท่านโยเซฟยอมรับว่าพระนางมารีย์เป็นผู้บริสุทธิ์ แม้สิ่งที่สังเกตเห็นจากภายนอกจะมีได้เป็นเช่นนั้นก็ตาม

ท่านโยเซฟทราบดี ถึงคุณสมบัติที่เพียบพร้อมของพระนางมารีย์ รวมถึงการรักษาความเป็นพรหมจรรย์ของพระนางด้วย แต่สิ่งที่ท่านเชื่อก็มีได้อธิบายให้ท่านทราบถึงสาเหตุของการตั้งครรภ์ของพระนาง การนั่งเฝ้าของพระนางในเรื่องนี้ ดูเหมือนจะบ่งชี้ว่า มีสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นอุปสรรคมิให้พระนางกล่าวถึงสาเหตุของการมีครรภ์ การนั่งเฝ้าเช่นนี้ ทำให้ท่านโยเซฟคิดหาทางออกด้วยกรณหมั้น และจะไม่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับพระนาง เพราะพระนางทรงครรภ์ที่ท่านไม่อาจหาสาเหตุได้ ท่านโยเซฟจึงวางแผนที่จะส่งพระนางกลับไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เทวดาได้เข้าฝัน และแจ้งให้ท่านทราบว่าบุตรในครรภ์ของพระนางได้รับการปฏิสนธิด้วยเดชพระจิต พร้อมกับยืนยันให้ท่านทราบว่า ท่านคิดถูกแล้วว่าพระนางมารีย์ ยังทรงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งครบ และดังนั้นท่านจึงรับพระนางมารีย์ไปอยู่ที่บ้าน ซึ่งหมายถึงการอยู่ในสภาวะภาพของการแต่งงานกันอย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ผ่านปัญหาแรกไปแล้ว ก็เป็นปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านร่วมกับพระกุมารเยซู ที่ทรงเจริญขึ้นต่อหน้าท่าน โดยที่ท่านมีอาจลึกลับต้นเหตุของการตั้งครรภ์อย่างลึกกลับใน เมื่อท่านพิจารณาดวงศพระกุมาร ท่านได้เห็นทั้งความเหมือน และความแตกต่างไปจากเด็กคนอื่น ซึ่งท่านจำต้องเก็บสิ่งที่แลเห็นเหล่านี้ไว้กับตัวเอง โดยมีอาจเข้าใจได้มากขึ้น

ท่านโยเซฟคงจะรู้สึกเป็นผู้ที่ต่ำต้อย เมื่อคิดเปรียบเทียบกับเรื่องการเสด็จมาของพระกุมารเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ ซึ่งเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ขอทบทวนแก่นักบุญโยเซฟ โปรดเป็นผู้เสนอเรื่องขอให้ลูกทั้งหลายมีความไว้วางใจและสุขุมเช่นเดียวกับท่านด้วย
เทอด

(จากหนังสือ : แม่พระยุคใหม่)

ประกาศ

สรุปข่าว

๐๖ ข่าวมรณะ

ขอท่น กิมซุน แซ่กู พระได้รับไปเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2010 ด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 79 ปี (สมาชิกกลุ่ม 10C)

ภรรยา ลูก หลาน และญาติ ได้นำศพของท่านตั้งสวดที่วัดน้อย และวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2010 เวลา 9.00 น. ทำพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

๐๖ กำหนดการวันฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2010

เวลา 09.30 น. ต้อนรับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

เวลา 10.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

๐๖ อบรมเยาวยชน (กรรมกรและพี่เลี้ยงค้าขาย)

วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2010 จะมีการอบรมเยาวยชนที่จะเป็นกรรมกรและพี่เลี้ยงค้าขาย ณ บ้านสวนบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๐๖ ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2010 เวลา 19.00 น. หลังพิธีมิสซาจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรจากพระสงฆ์

๐๖ ปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ตามิลเลียน

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสปฏิญาณตนครั้งแรกของ ซิสเตอร์กลารา ผ่องศรี แสงยาอรุณ ซิสเตอร์เทเรซา อารุณี ภัฏ และซิสเตอร์มารีอานักลาธนา วิชุดา บุระพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 10.00 น. ณ วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมฯ บ้านเบธานี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย พระสังฆราชขอท่น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน



ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มีนาคม 2010 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 21 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	ลาติสต์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญ คุณปรารักษ์ทิพย์ นิตตะโย (วันเกิด) สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ เทเรซา ยูพา ทิริโซติ (ครบ 4 ปี)	คุณอุมาพร วัด คุณพิทยา
จันทร์ที่ 22 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ มาริอาคาเมลลา วรรณภา โชติจิรพรรณ อุทิศแด่ ซีมอน หมง - อันนา เฟ็ง แซ่บู๊	คุณนภาภรณ์ คุณแจ่มฟ้า
อังคารที่ 23 19.00 น.	น.สุรียโอ แห่งมอนโกราเวโย พระสังฆราช อุทิศแด่ เบ็โตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ อุทิศแด่ วิญญาณผู้ล่วงลับทุกคน	คุณศุภนิดา คุณนงลักษณ์
พุธที่ 24 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ ร็อก วิสุทธิ์ - อังชลลา สีวณี กาญจนสินธุ อุทิศแด่ มอนิกา บัวตัว หมั่นมาก	ลูก - หลาน คุณเชื้อว - คุณผ่องศรี
พฤหัสบดีที่ 25 19.00 น.	สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวอนาตต์ทรงรับสภาพมนุษย์ อุทิศแด่ เบ็โตร ดุสิต แสงเทียน อุทิศแด่ เบเนดิกต์ สุจินต์ ตั้งสัจธรรม	คุณสำรวม คุณกัญญา
ศุกร์ที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต โมทนาคุณแม่พระ อุทิศแด่ อันนา บัวยัก พัชราภิตติ	คุณสุมาลี คุณสุพัฒน์
เสาร์ที่ 27 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต สุขสำราญ คุณนารี แซ่โหว อุทิศแด่ มาริอา กาญจนา พัชราภิตติ	คุณนารี คุณสุพัฒน์